



ด่วนมาก บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประชาสัมพันธ์ (ส่วนยุทธศาสตร์การประชาสัมพันธ์ โทร./โทรสาร ๐ ๒๖๒๑ ๐๗๑๐ หรือ โทร. ๑๓๗๘)

ที่ กท ๐๔๐๘/๒๗๖๕

วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขาธิการสภากรุงเทพมหานคร เลขาธิการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมนี้ สำนักงานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร ขอส่งรายงานการวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อรับทราบทัศนคติ รวมทั้งข้อเสนอแนะของสื่อมวลชนและคอลัมนิสต์ที่มีต่อการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ของกรุงเทพมหานคร ตลอดจนเป็นข้อมูลในการดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุกในเรื่องนั้น ๆ เพิ่มขึ้น มาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวเยาวลักษณ์ พิมพ์นิตย)
ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์
สำนักปลัดกรุงเทพมหานคร

การวิเคราะห์สถานการณ์ข่าวจากหนังสือพิมพ์และสื่อออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕
เรื่อง มาตรการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบความเดือดร้อน
และได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมขัง

๑. ประเด็นการวิเคราะห์

๑.๑ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ในฐานะผู้บัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ กล่าวในการลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาน้ำท่วมริมเขื่อนสะพานแดง ต.ประชาติปัตย์ อ.ฉะเชิงเทรา จ.ปทุมธานี หลังได้รับผลกระทบน้ำในคลองรังสิตประยูรศักดิ์เอ่อท่วมเป็นบริเวณกว้างว่า จุดหลักอยู่ที่คลองรังสิต หากระดับน้ำในคลองลดลง ก็สามารถระบายน้ำที่ท่วมขังในหมู่บ้านได้รวดเร็วขึ้น ซึ่งต้องเร่งผลักดันน้ำออกแม่น้ำเจ้าพระยาให้เร็วที่สุด

๑.๒ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผว.กทม. กล่าวในการลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์น้ำในคลองเปรมประชากรว่า จุดน้ำท่วมหนักของ กทม.มี ๓ จุด คือ เขตดอนเมือง เขตบางเขน และเขตลาดกระบัง ขณะนี้น้ำในคลองเปรมประชากรเต็ม เนื่องจากฝนตกปริมาณมากแล้วระบายไม่ทัน ทั้งนี้ คลองเปรมประชากรระบายน้ำเป็น ๒ ส่วนคือ ระบายลงคลองบางซื่อทางด้านล่างและลงคลองรังสิตทางด้านบน อย่างไรก็ตาม คลองเปรมประชากรมีข้อจำกัดค่อนข้างมาก เนื่องจากส่วนใหญ่ยังไม่มีเขื่อน ทำให้ไม่สามารถขุดลอกคลองได้ ระดับความลึกของคลองอยู่ที่ประมาณ ๒ เมตร ทำให้รับน้ำได้ไม่มาก ทั้งยังมีบ้านรุกล้ำริมคลองประมาณ ๒,๐๐๐ ครัวเรือน ที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข ซึ่งต้องดูแลในระยะยาวต่อไป

- เบื้องต้นมี ๒ ส่วนที่ต้องดูแล คือ (๑) เร่งระบายน้ำให้เร็วที่สุดทั้งสองฝั่ง คือ ฝั่งเหนือและฝั่งใต้ และ (๒) ต้องเข้าสู่การช่วยเหลือและการบรรเทาสาธารณภัย โดยสำนักงานเขตและส่วนกลางต้องเข้ามาช่วยเหลือและดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบเรื่องอาหาร น้ำดื่ม เครื่องใช้จำเป็น ห้องน้ำ รวมทั้งผู้ป่วยติดเตียง

๑.๓ นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า กรมชลประทานได้ติดตั้งเครื่องสูบน้ำเสริม ๙ เครื่อง รวมทั้งนำเครื่องสูบน้ำระบบไฮโดรโพล ๒ เครื่อง และเครื่องผลักดันน้ำ ๖ เครื่อง ติดตั้งเพิ่มเติมทางฝั่งขวาของสถานีสูบน้ำกึ่งถาวรปากคลองรังสิต เพื่อเสริมศักยภาพในการระบายน้ำ นอกจากนี้ ได้ใช้คลองแนวขวางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา อาทิ คลองหกวาสายล่าง เร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำนครนายกผ่านสถานีสูบน้ำสมบูรณ์ จ.นครนายก ส่วนคลองแสนแสบ (คลองบางขนาก) ระบายลงสู่แม่น้ำบางปะกงผ่านประตูระบายน้ำบางขนาก จ.ฉะเชิงเทรา และคลองประเวศน์บุรีรัมย์ ระบายน้ำลงสู่แม่น้ำบางปะกงผ่านประตูระบายน้ำกลางคลองประเวศน์ จ.ฉะเชิงเทรา ก่อนระบายออกสู่ทะเลอ่าวไทยอย่างเต็มศักยภาพ รวมทั้งใช้คลองแนวตั้งด้านฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาทั้งคลอง ๑๓ และคลองพระองค์ไชยานุชิต แบ่งรับน้ำจากตอนบนของกรุงเทพฯ ก่อนใช้สถานีสูบน้ำที่ตั้งอยู่ริมคลองชายทะเลเร่งระบายลงสู่ทะเลอ่าวไทย

- จากฝนตกหนักสะสมในช่วงที่ผ่านมา โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร อ.ปากบ่อ จ.สมุทรปราการ ได้เดินเครื่องสูบน้ำบริเวณแนวคลองชายทะเล ๙ แห่ง เพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยเร็ว ปัจจุบันระบายน้ำรวมกัน ๒๒.๑๘ ล้านลูกบาศก์เมตร (ลบ.ม.)/วัน พร้อมวางแผนเร่งระบายน้ำเพื่อช่วยพื้นที่กรุงเทพฯ โดยระดมเครื่องจักร เครื่องมือ และเครื่องสูบน้ำเข้าไปช่วยเหลือพื้นที่ประสบปัญหาน้ำท่วมขังอย่างต่อเนื่อง ขณะเดียวกันได้กำชับให้เตรียมพร้อมเครื่องจักร เครื่องมือ และเครื่องสูบน้ำ ให้พร้อมใช้งานและเข้าไปสนับสนุนการระบายน้ำได้ตลอดเวลา เพื่อรองรับปริมาณฝนที่อาจตกลงมาเพิ่มได้อีกในระยะต่อไปจนกว่าจะสิ้นสุดฤดูฝน

๑.๔ พล.อ.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกกระทรวงกลาโหม กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รมว.กระทรวงกลาโหม สั่งการทุกเหล่าทัพสนับสนุนรัฐบาล โดยกระจายกำลังพล เครื่องมือช่าง ยานพาหนะ ทั้งรถและเรือ อากาศยานไร้คนขับ เครื่องสูบน้ำและเรือดันน้ำ รวมทั้งชุดกู้ภัยและชุดแพทย์ เคลื่อนที่ เข้าไปเสริมทำงานร่วมกับหน่วยงานหลัก โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของแต่ละจังหวัดและจิตอาสาช่วยเหลือประชาชนในหลาย

พื้นที่ ทั้งพื้นที่วิกฤตที่น้ำป่าไหลหลากเกิดน้ำท่วม ฉับพลัน พื้นที่เขตเมืองและชุมชนที่น้ำท่วมขังสูง เส้นทางที่ถูกตัดขาด บ้านเรือนประชาชนที่ชำรุดเสียหายทั้งการแจ้งเตือน ช่วยยกของขึ้นที่สูง อพยพประชาชนจากพื้นที่เสี่ยงเข้าพื้นที่ปลอดภัย จัดทำคันกันน้ำ การเปิดทางน้ำและเร่งระบายน้ำจากพื้นที่น้ำท่วมขังลงแม่น้ำสายหลัก

- สำหรับพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล พล.อ.ประยุทธ์ สั่งการเพิ่มเติมให้ทุกเหล่าทัพเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ และสภาพอากาศอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะให้สนับสนุน กทม.เร่งลอกผักตบชวาจำนวนมากที่อุดตันทางน้ำ ทั้งช่องและท่อระบายน้ำตามถนน รวมถึงผักตบชวา วัชพืชที่ขวางทางน้ำ คูคลองและประตูระบายน้ำ เพื่อเร่งระบายน้ำลงลำน้ำสายหลัก และขอให้เข้าไปช่วยดูแลศาสนสถานและโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งให้แบ่งมอบพื้นที่ จัดยานพาหนะเข้าเสริมรถสาธารณะ อำนวยความสะดวกกระจายรับ-ส่งประชาชนจากระบบขนส่งสาธารณะเข้าพื้นที่

๑.๕ พล.ร.ท.ปภกรอง มนธาตุผลิน เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารเรือ กล่าวว่า พล.ร.อ.สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ (ผบ.ทร.) สั่งการให้หน่วยงานของกองทัพเรือเตรียมความพร้อมปฏิบัติการเชิงรุก โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ กองทัพเรือได้เตรียมเรือผลักดันน้ำไว้ ๘๐ ลำ เพื่อใช้ในภารกิจระบายน้ำจากปากแม่น้ำลงสู่ทะเล หากมีการร้องขอให้ช่วยเหลือ

๑.๖ ว่าที่ ร.ต.ธนสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา กล่าวว่า ช่วงวันที่ ๑๐ - ๑๓ ก.ย.นี้ ร่องมรสุมมีกำลังอ่อนลงและจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลง แต่ยังคงทำให้ไทยมีฝนตกหนักบางแห่ง

- ช่วงนี้ถึงกลางเดือน ก.ย.๖๕ จะมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยเฉพาะแถวแนวปะทะเขา แต่ฝนจะไม่ตกหนักมากเหมือนก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตาม ยังมีฝนตกอย่างต่อเนื่องตลอดเดือน ก.ย.นี้ ทั้งแรงและเบาสลับกันไป ฝนตกชุกหนาแน่น ตกหนักมาก ตกสะสม ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงทั้งที่ราบเชิงเขาทางน้ำไหลผ่านและที่ราบลุ่มยังต้องระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก โดยฤดูฝนจะสิ้นสุดกลางเดือน ต.ค.นี้

- กรมอุตุนิยมวิทยาได้ติดตามการก่อตัวของพายุดีเปรสชันที่ปกคลุมมหาสมุทรแปซิฟิกบริเวณทิศตะวันออกของฟิลิปปินส์ ขณะนี้ยังไม่มีที่ตั้งชื่อ เส้นทางพายุยังไม่มีแนวโน้มเคลื่อนเข้าประเทศไทย แต่ต้องเฝ้าระวังตลอด ๒๔ ชั่วโมง หากพายุพัดเข้าทะเลจีนใต้จะส่งผลกระทบต่อไทย ซึ่งกรมฯ จะออกประกาศแจ้งเตือนประชาชน เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือได้ทัน ทั้งนี้ จากการพยากรณ์ในปี ๒๕๖๕ คาดจะมีพายุหมุนเขตร้อนพัดเข้าประเทศไทย ๒ ลูก

๑.๗ ดร.สุชีวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ อธิบดีการบำบัดสภาพมลพิษเทคโนโลยีพระจอมเกล้า โปสทซ์ข้อความในเพจเฟซบุ๊กส่วนตัว ตั้งข้อสังเกตการแก้ปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่กรุงเทพฯ (๑) ถนนลาดกระบัง-หลวงแพ่ง- หัวตะเข้ ระยะทางหลายกิโลเมตร พบมีเครื่องสูบน้ำเพียงไม่กี่เครื่องและยังสูบน้ำย้อนไปย้อนมา วนกลับมาท่วมที่เดิม ขอให้นำเครื่องสูบน้ำจากพื้นที่ที่ยังปลอดภัยมาระดมสูบน้ำและวางแผนการสูบน้ำ (๒) ระดับน้ำในคลองประเวศบุรีรมย์ล้นตลิ่งคลองหลักคลองแขนง ผังหัวตะเข้-ลาดกระบังมา ๓ วันแล้ว แต่ไม่มีการช่วยระบายน้ำเพื่อพร่องน้ำในคลองประเวศฯ ทั้งที่เป็นคลองสายหลักของกรุงเทพฯ ตะวันออก รวมทั้งไม่พร่องคลองแขนง เช่น คลองลำปลาทิว (๓) ได้มีการประสาน จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อระบายน้ำออกทางตะวันออกแล้วหรือไม่ (๔) ขอให้เปิดประตูน้ำคลองประเวศฯ เพื่อให้ น้ำผ่านขึ้นแม่น้ำเจ้าพระยาที่สถานีสูบน้ำพระโขนง เพราะเมื่อไม่ระบายน้ำไปทางตะวันออกจะทำให้มีน้ำทางน้ำออกทะเลทางเดียวคือ แม่น้ำเจ้าพระยาที่ไกลมากกว่า ๒๐ กิโลเมตร ดังนั้น กว่าจะถึงพระโขนงระดับน้ำในคลองก็ถูกลดระดับ เฉลี่ยจนแทบไม่มีผลกระทบต่อเขตชั้นใน (๕) ไม่มีเซนเซอร์วัดระดับน้ำอัตโนมัติในพื้นที่ลาดกระบัง จากการติดตามข้อมูลของสำนักการระบายน้ำ กทม.พบพื้นที่เสี่ยงที่สุดเป็นพื้นที่ที่ไม่มีข้อมูลจากสถานีตรวจวัดในการจัดการแก้ปัญหาที่น้ำท่วมกรุงเทพ เพราะไม่มีเซนเซอร์ และ (๖) การนำกระสอบทรายมากันท่อระบายน้ำผิดที่ผิดเวลา

๑.๘ นายชูวิทย์ กมลวิศิษฎ์ อธิบดีนักการเมือง โปสทซ์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวเกี่ยวกับปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพฯ ตลอดระยะเวลา ๓ เดือน และประเมินผลการทำงานของ ผว.กทม.ในช่วงฤดูฝน ตั้งข้อสังเกต (๑) การใช้สรรพกำลัง...

สรรพกำลังและทรัพยากรที่มีอยู่ของ กทม.ยังไม่มีประสิทธิภาพ (๒) การประสานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ตำรวจ อาสาสมัคร มูลนิธิ กรมชลประทาน กรมการปกครอง มีเพียงการรับปาก แต่ยังไม่มีการทำงานที่เป็นรูปธรรม (๓) ยังไม่มีการประสานแผนรับมือน้ำท่วมกับจังหวัดรอบนอก ขณะที่พื้นที่ชั้นในของกรุงเทพฯ ก็เกิดปัญหาน้ำท่วมขัง (๔) ปัญหาด้านการบริหารบุคคลตั้งแต่ระดับ ผอ.เขต ลงมา ขณะที่เจ้าหน้าที่เทศกิจยังออกมาช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วมน้อยมาก ทั้งที่เป็นหน้าที่โดยตรง และ (๕) ปัญหาด้านการสั่งการแก้ปัญหาหน้างาน ซึ่งไม่มีแผนล่วงหน้า ไม่มีแผนรุกแบบนักบริหารและนักยุทธศาสตร์

๒. ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ควรดำเนินการ

๒.๑ นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน กล่าวว่า ปริมาณน้ำในปีนี้แตกต่างจากปี ๒๕๕๔ หากเปรียบเทียบเดือน ก.ย.ช่วงเวลาเดียวกันกับปี ๒๕๕๔ ที่มีพายุเข้ามา ๕ ลูก ขณะนั้นน้ำใน ๔ เขื่อนหลัก คือ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนแควน้อยบำรุงแดน และเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ มีปริมาณรวมกันกว่า ๒๐,๐๐๐ ลบ.ม. ยังรับน้ำได้อีก ๓,๐๐๐ ล้าน ลบ.ม. แต่ปี ๒๕๖๕ ยังไม่มีพายุ มีหย่อมความกดอากาศต่ำ ๓ ครั้ง มีปริมาณน้ำใน ๔ เขื่อนหลักรวมกัน ๑๓,๐๐๐ ล้าน ลบ.ม. ยังสามารถรับน้ำได้อีกประมาณ ๑๐,๐๐๐ ลบ.ม. ในช่วงหลังจากนี้หากเปรียบเทียบข้อมูลปี ๒๕๕๔ พบมีพายุเข้ามาอีก ๓ ลูก แต่ในปี ๒๕๖๕ ยังไม่มีพายุ สถานการณ์จึงแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงและไม่น่ากังวล แต่ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์ฝนจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสถานการณ์น้ำจากกรมชลประทานอย่างใกล้ชิด

๒.๒ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า สธ.ได้กำชับพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์ เตรียมพร้อมป้องกันน้ำท่วม สำรองอาคารสถานที่ โดยเฉพาะระบบน้ำประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบสำรองไฟฟ้า เพื่อไม่ให้กระทบการให้บริการประชาชน และยก หรือเคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ไปอยู่ในที่ปลอดภัย สำรองยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้เพียงพอสำหรับให้บริการ พร้อมทั้งเฝ้าระวังผลกระทบด้านโรคและภัยสุขภาพที่อาจเกิดขึ้น และออกหน่วยบริการทางการแพทย์เชิงรุก เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการอย่างเหมาะสม

๒.๓ น.ส.พิจามณูช วัชรศิริภัทร ประธานกรรมการคอนโดมิเนียม Episode พทลโยธิน-สะพานใหม่ ถนนเพชรรัชต์ เขตบางเขน ระบุเหตุฝนตกหนักต่อเนื่องเมื่อวันที่ ๑๐ ก.ย.๖๕ ทำให้น้ำหลากเข้าท่วมพื้นผิวจราจรก่อนจะเอ่อเข้ามาภายในคอนโดมิเนียมและในเวลาไม่ถึง ๑๐ นาที น้ำได้ท่วมเต็มอาคารจอดรถชั้นใต้ดิน แม้จะรีบแจ้งลูกบ้านแล้วแต่ก็ไม่ทัน เนื่องจากขณะนั้นน้ำท่วมสูงถึงระดับประตู ทำให้รถไม่สามารถสตาร์ทออกไปได้ เป็นเหตุให้รถ ๓ คันที่จอดอยู่ชั้นใต้ดิน ถูกน้ำท่วมทันที อย่างไรก็ตาม ยืนยันตัวอาคารคอนโดมิเนียมมีระบบสูบน้ำ แต่ด้วยปริมาณน้ำฝนที่ตกอย่างหนัก ทำให้เครื่องสูบน้ำไม่สามารถทำงานได้ทัน ประกอบกับด้านหน้าคอนโดมิเนียมมีการก่อสร้างสะพานข้ามแยก ทำให้เวลามีฝนตกหนักมักมีท่วมขังผิวจราจรเป็นประจำ และเชื่อว่าสาเหตุที่ทำให้น้ำท่วมเป็นเพราะการก่อสร้างสะพานข้ามแยกดังกล่าว จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบและแก้ไข เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นอีก

๓. ความคิดเห็นจากสื่อมวลชน มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๓.๑ จากสถานการณ์ฝนตกหนัก ทำให้อำเภอพื้นที่กรุงเทพฯ มีสภาพน้ำท่วมขังกระจายหลายพื้นที่ ประกอบกับน้ำเหนือ น้ำหนุน ความเดือดร้อนจึงเกิดขึ้นรวดเร็วมากและอีกข้อเท็จจริงที่ปฏิเสธไม่ได้คือ ปัญหาจากการทิ้งขยะไม่เป็นที่มีส่วนให้เกิดการอุดตันและกีดขวางทางน้ำ กลายเป็นปัจจัยร่วมซ้ำเติมน้ำท่วมขังวิกฤติขึ้น

๓.๒ สถานการณ์น้ำท่วมขังในกรุงเทพฯ ขณะนี้ยังไม่รุนแรงถึงขั้นปี ๒๕๕๔ เนื่องจากยังไม่มีมวน้ำจำนวนมากเคลื่อนลงมา แต่เป็นปัญหาจากปริมาณฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก ทำให้น้ำระบายไม่ทัน ประกอบกับการมีข้อจำกัดหลายด้านของพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมาณทลที่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำ ซึ่งเห็นว่าจากนี้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

จำเป็น...

จำเป็นต้องร่วมกันพิจารณาโครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในระยะยาวอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น

๓.๓ สิ่งที่ควรเร่งดำเนินการที่สุดขณะนี้คือ การเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบและทำอย่างไรให้สถานการณ์คลี่คลายโดยเร็วที่สุด เพื่อให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนน้อยที่สุด

๔. สำนักงานประชาสัมพันธ์ มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

๔.๑ สำนักการระบายน้ำ สำนักการโยธา สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การบูรณาการความร่วมมือระหว่าง กทม. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการบริหารจัดการน้ำฝน น้ำเหนือ และน้ำทะเลหนุน รวมทั้งการเร่งระบายน้ำจากสถานการณ์ฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพฯ เพื่อป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน ตลอดจนมาตรการเพิ่มความเข้มงวดการกำกับดูแลผู้รับเหมาโครงการก่อสร้างต่าง ๆ โดยเฉพาะโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่ที่มีการทำงานบนทางเท้าและผิวจราจร ไม่ให้ทิ้งเศษวัสดุจากการก่อสร้าง เช่น อิฐ หิน ปูน ทราลงในท่อระบายน้ำ ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ท่อระบายน้ำอุดตัน ตลอดจนการตรวจสอบพื้นที่ก่อสร้างไม่ให้มีสิ่งกีดขวางทางน้ำอย่างต่อเนื่อง

๔.๒ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์มาตรการเร่งด่วนในการให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ให้แก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ ที่ประสบความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมขังในด้านต่าง ๆ เช่น อาหาร น้ำดื่ม ยารักษาโรค เครื่องใช้จำเป็น ห้องน้ำ ห้องสุขาเคลื่อนที่ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ความคืบหน้าการประสานความร่วมมือกับสำนักงานเขตที่ประสบกับปัญหาอุทกภัย-น้ำท่วมขังในการเตรียมจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวรองรับผู้ประสบภัยในพื้นที่ รวมทั้งการประสานความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก โดยเฉพาะเขตลาดกระบัง รวมทั้งชุมชนที่อยู่ริมคลอง ตลอดจนมาตรการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณดังกล่าวทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

๔.๓ สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย สำนักงานเขต และสำนักงานประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์การเตรียมความพร้อมสถานพยาบาลในสังกัด กทม. ทั้งโรงพยาบาล ศูนย์บริการสาธารณสุข กทม. ในการเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์เพื่อป้องกันเหตุน้ำท่วม อาคารสถานที่ ระบบน้ำประปา ระบบบำบัดน้ำเสีย และระบบสำรองไฟฟ้า เพื่อไม่ให้กระทบการให้บริการประชาชน รวมทั้งการสำรองยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้เพียงพอสำหรับให้บริการ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมระบบเฝ้าระวังผลกระทบด้านโรคและภัยสุขภาพที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมขังและการพิจารณาออกหน่วยบริการทางการแพทย์เชิงรุก เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการอย่างเหมาะสม

๕. ที่มาของข้อมูล

๕.๑ หนังสือพิมพ์ : ไทยรัฐ, เดลินิวส์, ข่าวสด, แนวหน้า, มติชน, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, กรุงเทพธุรกิจ

๕.๒ สื่อออนไลน์ : www.dailynews.co.th, www.khaosod.co.th, www.thairath.co.th, www.bangkokbiznews.com, www.tna.mcot.com, www.thainews.prd.go.th, www.komchadluek.net, www.posttoday.com, www.matichon.co.th, www.naewna.com, www.siamrath.co.th, www.mgonline.com, www.nationtv.tv, www.newtv.co.th, www.pptvhd36.com, www.tnnthailand.com, www.youtube.com, www.today.line.me